



सानเสวนา สู่หาได้สมานฉันท์

by Focus Team @07-05-2553 10.31 (IP : 58...23)





แก้วกุด! เหมือนหินเขาคูหา ด้วยเวทีปรึกษาหารือ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลในจ. สงขลาได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ ,โครงการสื่อสารสร้างสุขสงขลา ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และภาคีในเครือข่าย จัดเวทีปรึกษาหารือเรื่องเหมืองหินเขาคูหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่สืบเนื่องจากการคัดค้านการต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินที่ดำเนินการโดยบริษัทพีรพลมายนิ่ง จำกัด และบริษัทแคลเซียมไทย จำกัด ณ โรงเรียนสิริวัณวรี 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า ๒๐ หน่วยงาน ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ ผู้ประกอบการเหมืองหินเขาคูหาใต้ อุตสาหกรรมจังหวัด พลังงานจังหวัด สาธารณสุข และนักวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ และชาวบ้านในตำบลคูหาใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินเข้าร่วมประชุมกว่า ๑๕๐ คน

เรียนรู้ปัญหา จากอดีต ปัจจุบันสู่อนาคต

เขาคูหาเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ในตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นแหล่งสัมปทานของบริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด ซึ่งทำเหมืองหินและโรงโม่หินมาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว ที่แม้จะถูกระบุประเภทว่าเป็นเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัด สงขลา แต่หินที่ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศอินเดีย เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมด้วย

ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคูหาใต้ กับบริษัท พีรพลมายนิ่ง เริ่มชัดเจนช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 เมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันในนามเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินเขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล จันทสุวรรณ ได้ทำหนังสือยื่นต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขอให้ชะลอการต่ออายุประทานบัตรการทำเหมืองหินเขาคูหา บริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 และให้ทบทวนประทานบัตรของนายมนู เลขาภิบาล ที่มีเหมืองหินอยู่ใกล้กันที่จะสิ้นสุดประทานบัตร ในวันที่ 9 เมษายน 2553 เนื้อที่รวม 219 ไร่

โดยระบุเหตุผลว่า การทำเหมืองหินเขาคูหาส่งผลกระทบต่อชุมชนมากกว่า 20 ปี มีการประท้วงเป็นระยะๆ ซึ่งมีผู้เดือดร้อนทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการเยียวยา ทั้งผลกระทบทางเสียงจากเครื่องจักรทั้งกลางวันและกลางคืน เสียงหัวเจาะอัตรระเบิด เสียงระเบิด เสียงการคูดหิน เสียงจากการกระแทกหิน เสียงจากการลำเลียงหิน ย่อยหินโม่หิน เป็นต้น

โดยเฉพาะเสียงระเบิดหิน ได้ยินไกลถึง 10 กิโลเมตร ได้ยินเสียงทั้งในตำบลคูหาใต้ เขตตำบลกำแพงเพชร ตำบลควนรู้ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ บางส่วนของอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ผลกระทบจากฝุ่นซึ่งมาจากการเจาะอัตรระเบิด การระเบิดหิน การคูดหินจากยอดเขาให้ตกลงสู่ด้านล่าง ฝุ่นจากการโม่หินย่อย ฝุ่นจากการขนส่งลำเลียงบนถนน โดยอาจก่อให้เกิดโรคซิลิโคซิส หรือ โรคปอดฝุ่นใยหิน ซึ่งมีระยะการสะสมที่ก่อตัวประมาณ 20 ปี ผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน ทำให้บ้านเรือนแตกร้าว ทรัพย์สินเสียหาย ที่สำคัญขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ยังขอให้สนับสนุนเครือข่ายองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ที่กระหนาบ เพื่อกำหนดการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ให้ประสานกับสถาบันการศึกษาที่ชุมชนเชื่อถือคือศึกษาไอเอ รวมถึงการศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพ หรือ เอชไอเอ (HIA) ตาม พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติด้วย

รวมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะอีไอเอทั้งฉบับเก่าและฉบับปัจจุบันที่ใช้ประกอบการขอประทานบัตร ฉบับใหม่ เอกสารการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการขอประทานบัตรครั้งแรกและครั้ง ปัจจุบัน เป็นต้น อีกทั้งได้ส่งหนังสือคัดค้านไปยังอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 (สงขลา)

นายเอกชัย อิศระทะ แกนนำเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินเขาคูหา ระบุว่า โครงการเหมืองหินเขาคูหาได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนน้อยมาก ขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 67 แห่งรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ และชุมชนในการอนุรักษ์บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ?จึงต้องการเรียกร้องให้ตัวแทนประชาชน และผู้เกี่ยวข้องชะลอการพิจารณาตัดสินใจการต่ออายุประทานบัตรของบริษัทพีรพล พลายนึ่ง ในครั้งนี้ไปอย่างไม่มีกำหนด และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองและองค์กรชุมชนประสานกับสถาบันการศึกษาที่เชื่อถือได้เข้าร่วมร่วม ศึกษาอีไอเอ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และเอชไอเอ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ กำหนด และให้จัดเวทีปรึกษาหารือของประชาชนเพื่อหามาตรการแนวทางการดำเนินการและ แก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว? นายเอกชัยกล่าว

พื้นที่เหมืองหินเขตลุ่มน้ำชั้น 1 มี

จนกระทั่งเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินเขาคูหา ได้เปิดเวทีการเรียนรู้ โรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา ที่โรงเรียนวัดเจริญฤศผา (จุ่มปะ) ตำบลคูหาใต้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 (สงขลา) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 5, 7, 9 และ 12 ตำบลคูหาใต้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหมืองหินเข้าร่วม มีนางพิชชา แก้วขาว เป็นผู้ดำเนินรายการ

แม้จะเป็นเวทีการเรียนรู้ในเรื่องข้อกฎหมายและขั้นตอนการต่ออายุประทานบัตร(อ่านล้อมกรอบด้านล่าง)แต่ก็เป็นเวทีหนึ่ง ที่ ชาวบ้านได้สะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างครุคนหนึ่ง เล

จากนั้นในเวทีมีการหารือถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และหาแนว ทางในการดำเนินการคัดค้านให้ประสบผลสำเร็จก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมลงนามในใบอนุญาตต่ออายุประทานบัตร โดยการใช้ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ เช่น การขอติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเสียงประจำ เป็นต้น

ขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่งระบุว่า เคยเห็นข้อมูลอีไอเอฉบับที่จะใช้ต่ออายุประทานบัตร ระบุเพียงว่า มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินเพียง 15 หลังคาเรือนเท่านั้น และไม่มีย่านเรือนชาวบ้านอยู่ใกล้เหมืองหินเลยถามว่าใช้มาตรฐานอะไรในการพิจารณา และจากการสอบถามชาวบ้านที่ลงชื่อเห็นด้วยกับการต่ออายุประทานบัตรในอีไอเอก็ ทราบว่า ไม่เคยลงชื่อในการประชุมรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการต่ออายุประทานบัตร แต่เป็นการลงชื่อในการประชุมในเรื่องอื่น

นายสุวรรณ อ่อนริกษ์ รองนายก อบต.คูหาใต้ ในฐานะแกนนำเครือข่ายฯ ย้ำในเวทีว่า ในการจัดทำอีไอเอไม่เคยเห็นบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาถามชาวบ้านในพื้นที่เลย แม้นมีตำแหน่งอยู่ในฝ่ายบริหารของ อบต.คูหาใต้ แต่ก็ไม่ใช่สมาชิกสภา อบต.ที่มีสิทธิออกเสียงลงมติคัดค้านการเห็นชอบให้ทำเหมืองหินได้

ขณะที่นายพรเทพ จิตต์ภักดี หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา บอกว่า เหมืองหินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 มี ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น

การขอต่ออายุประทานบัตรจึงจำเป็นต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย ด้วย

แม้ชาวบ้านยืนยันว่า กระบวนการจัดทำอีไอเอและการขอต่ออายุประทานบัตรขาดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่ แต่ อบต.คูหาใต้ ก็ได้ลงมติให้ความเห็นชอบให้ทำเหมืองหินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 บี ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 52 ขณะที่นายเสรี ศรีหะไตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รับผิดชอบเรื่องนี้ ก็ระบุในทำนองว่า ตนต้องให้ความเห็นชอบตามความเห็นของ อบต.คูหาใต้ มิฉะนั้นตนจะถูกผู้ประกอบการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ โดยระหว่างการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่นั้น ทางเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินเขาคูหา จึงพยายามเสนอให้ตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหาทางออกในปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ผลกระทบจากเหมืองหินบ้านพัง ? โถงน้ำไม่ได้

ต่อมา ทางบริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัดเอง ก็ได้เปิดเวทีโรงโม่หินพีรพลพบประชาชนขึ้น เพื่อลดแรงเสียดทานจากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17

แม้ในเวทีดังกล่าวจะมีผู้ที่เห็นด้วยกับการต่ออายุประทานบัตรเข้าร่วม เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่มีใครที่ได้รับข้อความเตือนจากการทำเหมืองหินเขาคูหาใต้แสดง ความเห็นในที่ประชุมด้วย อย่างนายคุณธนกรักษ์ จันทสุวรรณ ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคูหาใต้ นายกเทศมนตรีฯ บอกว่า บ้านตนตั้งอยู่ห่างจาก โรงเหมืองหินคูหาใต้ประมาณ 200 ? 300 เมตร ได้รับผลกระทบจากการระเบิดหิน โดยทำให้บ้านร้าวจากแรงสั่นสะเทือน ซึ่งบริษัทได้เสนอเงินซ่อมแซมครั้งแรก 3,000 บาท แต่ต่อมาเมื่อช่างมาประเมินความเสียหายแล้ว พบว่าต้องใช้งบประมาณ 150,000 บาท แต่ทางบริษัทก็ยังเพิกเฉย ตนจึงต้องเดินทางไปบันทึกประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรรัต ภูมิ แต่ทางบริษัทก็ยังไม่ดำเนินการใดๆ ตนจึงขอให้ตำรวจช่วยเร่งให้บริษัทเข้ามาดำเนินการด้วย แต่เจ้าหน้าที่แนะนำให้ตนไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลจังหวัดสงขลา ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล โดยตนเรียกค่าเสียหายไปประมาณ 5 แสนบาท นายกเทศมนตรีฯ บอกต่อว่า ก่อนการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าว ศาลจังหวัดสงขลาได้นัดตนและตัวแทนบริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด มาไกลเกลี่ยค่าเสียหายแล้ว แต่ทางบริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด ไม่ยอม ศาลจังหวัดสงขลาจึงต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่ง กล่าวว่าในเวทีถึงผลกระทบที่ได้รับจากการทำเหมืองหินดังกล่าว ตนต้องการว่าจ้างโถงน้ำ แต่ได้รับการปฏิเสธจากเจ้าของรถโถ โดยให้เหตุผลว่าบริเวณน้ำแปลงนั้นก็มีก้อนหินจำนวนมากที่กระเด็นตกใส่ที่นาจากการระเบิดหิน ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องจักรโถงน้ำได้

ด้านนายธรม เหมพันธ์ ผู้จัดการบริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด บอกว่า ชาวบ้านต้องเลือกระหว่างการมีอาชีพกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถแก้ได้ แต่ถ้าบริษัทฯ ไม่ได้รับการต่ออายุประทานบัตรก็จะไม่มีชาวบ้านที่ต้องตกงาน จะก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ส่วนปัญหาเรื่องสุขภาพก็ได้ดำเนินการจัดการไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ?ผู้คัดค้านถามว่า 10 ปีข้างหน้าชาวบ้านต้องเป็นโรคอะไรอีก ถามว่าที่ผ่านมา 30 ปีที่มีการทำเหมืองหินมา ก็ยังไม่พบชาวบ้านเป็นโรคจากการระเบิดหิน อีก 10 ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่เกิดโรคอะไร? เสียงจากฝ่ายทุน ผลประโยชน์จากโรงโม่

ส่วนนายอดุล ขนเพชร กำนันตำบลคูหาใต้ กล่าวว่า บริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด ดำเนินการมากกว่า 10 ปี มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีทั้งสภาพอากาศ ระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือน จนได้รับรางวัลการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม ที่สำคัญได้คำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชนโดยชาวบ้านได้รับประโยชน์ เช่น จากการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนและนักเรียน ทุนอาหารกลางวัน บริการตรวจสุขภาพแก่ชุมชน ชาวบ้านมีงานทำ

เวทีความร่วมมือ ร่วมปรึกษาหารือลดปัญหาความขัดแย้ง

ในเวทีปรึกษาหารือเรื่องเหมืองหินเขาคูหา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกจากปัญหาร่วมกัน นายปฏิหารีย์ บุญรัตน์ ระบุว่า การทำเหมืองหินได้สร้างผลกระทบต่อชุมชนมายาวนานกว่า 20 ปี จนมีการประท้วงเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพราะสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีผลกระทบต่อสุขภาพกาย สภาพจิตใจ สังคม ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินและการเกษตร และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสุดา วรรณเจาโร ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลคูหาใต้ เปิดเผยว่า ?โดยส่วนตัวไม่อยากจะเห็นคนในตำบลทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย รวมทั้งไม่อยากให้เขาควนรุษหายไป ทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ ทำอย่างไรถึงจะพบกันครึ่งทางได้ ที่ผ่านมาสภาฯ คูหาใต้ ได้เปิดเวทีหารือกันขึ้นหลายครั้ง นับถึงเวทีนี้คิดว่าชาวบ้านได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น ได้รับรู้ถึงข้อมูลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญก็คือ ภาคีทุกภาคส่วนเริ่มเห็นคุณค่าของการพูดคุยปรึกษาหารือ และเริ่มยอมรับบทบาทสภาองค์กรชุมชนตำบลมากขึ้น?

ผลจากการประชุมปรึกษาหารือ ในครั้งนี้ แม้ยังไม่อาจบรรลุถึงข้อสรุปอันเป็นทางออกของปัญหาที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน แต่ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รับฟังเหตุผล เวียงไขของฝ่าย และสุดท้ายที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางการหาข้อยุติและหารือทุกภาคส่วนเพื่อไม่ให้เขาควนรุษหายไป โดยใช้เวทีสภาองค์กรชุมชนตำบลคูหาใต้ เป็นเวทีในการพูดคุย แลกเปลี่ยน สร้างความเข้าใจ และร่วมกันตัดสินใจ ซึ่งจะนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกลับไปทำข้อมูลของแต่ละฝ่าย และกลับมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

0 Share Tweet G+ Share G+ Like Share Be the first of your friends to like this.

902 views แจ้งลบหัวข้อ paper version 2.10 release 10.5.17. ช่วยเหลือ

0 Comments Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

เงื่อนไขในการใช้บริการ

หากท่านเขียนข้อความใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ ถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขการให้บริการข้างล่าง และยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

สงขลา투데이 เปิดให้ทุกท่านตั้งหัวข้อกระทู้ เพื่อสอบถามความคิดเห็น จากเพื่อนสมาชิกท่านอื่น โดยมีเงื่อนไขคือ

1. เว็บบอร์ดมีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน มีระบบบันทึกไอพี ซึ่งสามารถสืบค้นไปยังผู้เขียนข้อความได้ กรุณาระมัดระวังในการเขียนข้อความซึ่งอาจก่อผลร้ายต่อตนเองและผู้อื่น
2. กระทู้ที่สมาชิกตั้งหรือข้อความที่ท่านแสดงความคิดเห็น จะแสดงผลทันทีหลังการโพสต์ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น ข้อความที่โพสต์อาจจะไม่ขึ้นโดยอัตโนมัติ
3. ขอสมาชิกให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้อื่นและตนเองในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
4. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ หรือ สิ่งอื่นใดที่เขียนหรือนำเข้าโดยสมาชิกแต่ละท่าน เป็นการแสดงความคิดเห็นของท่านเหล่านั้น ไม่ใช่หม่อมมองและความคิดเห็นของเว็บนี้ ทางเว็บไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ กรุณาใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจ
5. หากเนื้อหา หรือ ข้อความใดๆ ที่ท่านคิดว่าไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งลบได้ ทางทีมงานจะพิจารณาเพื่อลบข้อความเหล่านั้น ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทางเว็บขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบดูแล
6. ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น พิจารณาลแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ

เนื่องจากความคิดเห็นที่แสดงด้านบนถูกสงวนขึ้นโดยอัตโนมัติจากผู้อ่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เจ้าของเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ หากข้อความในกระทู้ พาดพิงบุคคลอื่นในทางเสียหาย และหากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งทีมงานโดยด่วน เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อควรปฏิบัติในการตั้งหัวข้อในหมวดต่าง ๆ

1. กรุณาตั้งหัวข้อให้ตรงกับหมวดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากท่านตั้งหัวข้อผิดข้อกำหนดข้างล่าง ผู้ดูแลเว็บไซต์จะลบหัวข้อของท่านทันที
 - o กระทู้ - สอบถาม มีไว้สำหรับสอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิก
 - o ร่วมด้วยช่วยกัน มีไว้สำหรับแจ้งเรื่องราวเดือดร้อน
 - o หาดใหญ่พลาซ่า มีไว้สำหรับประกาศขายสินค้า
 - o ชาวฝากประชาสัมพันธ์ มีไว้สำหรับฝากประกาศชาวต่าง ๆ
 - o Job For You มีไว้สำหรับฝากประกาศรับสมัครงาน ให้ระบุหน่วยงาน บริษัท หรือสถานที่ติดต่อ พร้อมวิธีการติดต่อให้ชัดเจน หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่แนบแนมว่าอาจเป็นการหลอกลวง จะถูกลบทันที
 - o You For Job มีไว้สำหรับฝากประกาศหางานสำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่
2. ห้ามลงประกาศที่มีเนื้อหาลักษณะดังต่อไปนี้
 - o การทำงานทางอินเทอร์เน็ต,NLM
 - o คลิ๊กแล้วรวย ไม่ว่าจะรวยมาก ๆ หรือรายน้อย ๆ ไม่ต้องการทั้งนั้น ใครอยากรวยก็ต้องทำงานเยอะ ๆ แล้วจะรวยเอง
 - o การขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนัก สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (หรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิดก็ตาม) การพนัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
 - o มีเนื้อหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมา ขึ้นอยู่กับพิจารณาของทีมงานที่ดูแลเว็บไซต์

เนื่องจากเนื้อหาท่านเองนี้ ไม่เป็นที่พึงประสงค์สำหรับเว็บไซต์แห่งนี้ และเราไม่ต้องการให้ท่านผู้ใดลงประกาศในท่านเองนี้ในเว็บไซต์ของเรา เมื่อเราตรวจเจอประกาศในลักษณะนี้ จะทำการลบทิ้งโดยทันที โดยไม่มีการแจ้งเหตุผลอะไรทั้งนั้น ท่านจึงไม่จำเป็นต้องลงประกาศให้เสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่าย

3. ห้ามเขียนข้อความพาดพิงบุคคลอื่นในทางเสียหาย หากเกิดการฟ้องร้องใด ทางเจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
4. ขอความกรุณาใช้ถ้อยคำในทางสร้างสรรค์

สงขลา투데이ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือเรื่องราวที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าว การศึกษา แหล่งงาน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ลิงค์ภายนอก

Web Statistics: Current 0 members from 113 persons online. Today 1,559 persons 8,463 views. Yesterday 4,899 persons 22,136 views. Total view 16,806,674 persons 81,552,463 views from 9,122 members. Since Jul,08 2004.

Copyright 1994-2008 . All Rights Reserved.Design by SoftGanz Seti 3.00.0.

Designed by SongkhlaToday Team